

NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

ThS. TRẦN HÙNG PHI⁽¹⁾

Tóm tắt: Báo chí nói chung, các tạp chí nói riêng có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với lịch sử hình thành và phát triển gần 25 năm, Tạp chí Khoa học chính trị đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác thông tin khoa học lý luận chính trị và đang tiếp tục đổi mới để khẳng định vị trí, vai trò, uy tín khoa học. Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tạp chí Khoa học chính trị đã và đang có những đóng góp đáng ghi nhận. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, nhiệm vụ này ở Tạp chí vẫn chưa tạo được dấu ấn đậm nét. Điều này xuất phát từ nguyên nhân khách quan và chủ quan. Chính vì vậy, nâng cao vai trò của Tạp chí Khoa học chính trị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề có ý nghĩa quan trọng. Bài viết đánh giá tổng quan đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Tạp chí Khoa học chính trị, từ đó đề xuất một số kiến nghị.

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam; nền tảng tư tưởng; Tạp chí Khoa học chính trị

1. Dẫn nhập

Trong bài viết: *Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận tất yếu lâu dài và không khoan nhượng hiện nay* đăng trên Tạp chí Cộng sản, số 919 (tháng 5/2019), tác giả Nhị Lê cho rằng: “Nhìn toàn cục, hiện tại có thể hình dung 8 loại vấn đề cốt tử và chủ yếu mệnh hệ... mà các phần tử chống phá tập trung mũi nhọn, bằng mọi thủ đoạn và hình thức đang ra sức công kích từ bên ngoài và gieo rắc mỗi

hoài nghi, chia rẽ từ bên trong”⁽¹⁾. Trong đó, vấn đề “công phá nền tảng tư tưởng chính trị và thủ tiêu ý thức hệ” được tác giả đặt lên hàng đầu trong “8 loại vấn đề cốt tử và chủ yếu mệnh hệ”.

Có thể nói, cuộc đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mang ý nghĩa không khoan nhượng, có tính chất sinh tử. Chính vì vậy, Đảng ta đã nêu trực diện nội dung đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở nhiều văn kiện, chỉ thị, nghị quyết. Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng chỉ rõ: “Tích cực đấu tranh phòng, chống “điễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự

⁽¹⁾ Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

chuyển hóa” trong nội bộ⁽²⁾. Từ đó, Đảng yêu cầu: “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động “điên biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch⁽³⁾”.

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết số 35). Nghị quyết khẳng định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân...

Tạp chí Khoa học chính trị với tôn chỉ, mục đích hoạt động là đăng tải, phổ biến các công trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn; tuyên truyền đường lối và quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đồng thời, cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn cho Đảng, Nhà nước để hoạch định đường lối và xây dựng chính sách. Với lịch sử hình thành và phát triển gần 25 năm, Tạp chí Khoa học chính trị đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác thông tin khoa học lý luận chính trị và đang tiếp tục đổi mới để tạo ra môi trường trao đổi, tranh luận rộng rãi cho các nhà nghiên cứu lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn nói chung, trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng; đồng thời, tổng hợp được nhiều ý kiến, kiến nghị làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tạp chí Khoa học chính trị đã có những

đóng góp nhất định. Mặc dù vậy, xét trên góc độ đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc thông qua những bài viết, công trình nghiên cứu chuyên sâu, thì nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Tạp chí vẫn chưa tạo được dấu ấn đậm nét. Biểu hiện ở đây là các bài viết, công trình nghiên cứu mang tính chất tuyên truyền, phổ biến chiếm số lượng lớn, trong khi đó, số lượng công trình nghiên cứu chuyên sâu nhằm phê phán các thế lực thù địch còn khiêm tốn. Từ đó, hiệu quả đóng góp của Tạp chí Khoa học chính trị đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chưa tương xứng với vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ.

2. Tạp chí Khoa học chính trị với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Một số đánh giá khái quát

Hiện nay, với nhiều giọng điệu, các thế lực thù địch đã và đang tập trung phê phán, công kích trực diện chủ nghĩa Mác - Lênin; đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm nhằm tiêu hạ bộ chủ nghĩa Mác - Lênin, đánh sập nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đặc biệt, trong giai đoạn Đảng và hệ thống chính trị đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch đã và đang tăng cường hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về đấu tranh không khoan nhượng đối với các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, báo chí nói chung, Tạp chí Khoa học chính trị nói riêng đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình; trở thành vũ khí đấu tranh trực diện, đáp trả nhanh nhạy, kịp thời đối với những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, chế độ và nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thời gian qua, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động, Tạp chí Khoa học chính trị đã đăng tải những bài viết tuyên truyền, cụ thể hóa nội dung quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tạp chí đã chú trọng đăng tải những công trình nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là những chuyên mục “cứng” và “đinh”

trong mỗi kỳ xuất bản, với sự tham gia của nhiều tác giả có học hàm và học vị cao, có uy tín khoa học.

Tạp chí Khoa học chính trị đã và đang nỗ lực trở thành diễn đàn khoa học uy tín về khoa học lý luận chính trị, trong đó có các nghiên cứu chuyên sâu về nền tảng tư tưởng của Đảng. Thông qua các bài viết lý luận chuyên sâu, tranh luận khoa học, bài viết tổng kết thực tiễn, hoạt động của Tạp chí góp phần làm tăng thêm tính đa chiều, tính phản biện trong nhìn nhận, đánh giá vấn đề đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nghiên cứu nền tảng tư tưởng của Đảng, mà cụ thể là chủ nghĩa Mác - Lênin luôn là vấn đề khó. Cái khó ở đây là "sự hàn lâm", đồng thời, phải "luận giải tại sao là vận dụng sáng tạo" để phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, chứ không phải là sao chép máy móc... Vì vậy, bên cạnh sự cộng tác thường xuyên của đồng đạo nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, để có nguồn bài viết chất lượng, Tạp chí Khoa học chính trị đã chủ động đặt bài các nhà khoa học có uy tín cao trong lĩnh vực nghiên cứu để đăng tải.

Có thể nói, xét trong tương quan với các lĩnh vực khác, bài viết, công trình nghiên cứu để cập trực tiếp đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đăng tải trên Tạp chí Khoa học chính trị không nhiều. Tuy nhiên, nội dung này đã được lồng ghép thường xuyên ở rất nhiều công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là các bài viết về xây dựng Đảng, công tác cán bộ, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

Với sự ra đời của Nghị quyết số 35, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được Tạp chí Khoa học chính trị quan tâm và chú trọng hơn. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với công tác thông tin khoa học, tạp chí, xuất bản; đồng thời, quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Tạp chí Khoa học chính trị đang đẩy mạnh đăng tải các bài viết, công trình nghiên cứu

về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đó, tạo ra môi trường nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, bảo vệ Đảng. Đồng hành với sự quyết tâm của Đảng, hệ thống chính trị trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tạp chí Khoa học chính trị đã và đang vào cuộc mạnh mẽ. Điều này thể hiện, bên cạnh các bài viết chuyên sâu về nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do các tác giả tự gửi đến, Tạp chí đã chủ động đặt bài viết theo từng vấn đề cụ thể đối với các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài Học viện Chính trị khu vực II. Đồng thời, Tạp chí đã mở chuyên mục "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" để đăng tải những bài viết về nội dung này. Điều này cho thấy, Ban biên tập và Lãnh đạo Tạp chí nhận thức sâu sắc về vai trò, sứ mệnh của Tạp chí đối với hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Với sự hợp tác chặt chẽ của các nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, có thể nói, Tạp chí Khoa học chính trị đã, đang và sẽ phần nào trở thành tiếng nói khoa học sâu sắc, đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời, kiến giải và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện mới.

Có thể khẳng định, Tạp chí Khoa học chính trị đã và đang cùng đội ngũ báo chí cách mạng có những đóng góp tích cực trong nhiệm vụ đấu tranh với các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, trong thành tựu vẫn còn **những bất cập, hạn chế**. Cụ thể là:

- Số lượng công trình nghiên cứu về nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nghiên cứu lý luận để làm sâu sắc thêm nền tảng tư tưởng của Đảng xuất hiện chưa thường xuyên trên Tạp chí. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Chẳng hạn, trước đây, do Tạp chí chưa có chuyên mục "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" nên chỉ đăng khi có bài viết gửi đến đạt chất lượng, mà chưa chú trọng đặt bài các nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn để chủ động nguồn

bài. Ở chiều ngược lại, trở ngại cho việc hình thành chuyên mục "bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" xuất phát từ nguyên nhân cơ bản là nguồn bài viết cho chuyên mục này còn rất hạn chế. Bởi, nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề không dễ nên ít người lựa chọn viết.

Trong khi đó, các bài viết mang tính chất thông tin, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh xuất hiện khá nhiều. Tất nhiên, các bài viết, công trình nghiên cứu này cũng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhưng, một vấn đề đáng lưu tâm là: ở một số bài viết, công trình nghiên cứu này, lối "tâm chương trích cú" lẫn át tính chất lập luận chuyên sâu.

- Một số bài viết tổng kết thực tiễn đăng trên Tạp chí có hàm lượng khoa học chưa cao để làm cơ sở soi rọi cho sự đúng đắn trong đường lối lãnh đạo, quan điểm phát triển đất nước của Đảng; để khẳng định sự lựa chọn đúng đắn về nền tảng tư tưởng của Đảng Đường lối lãnh đạo, quan điểm phát triển đất nước của Đảng được hình thành, ra đời dựa trên nền tảng tư tưởng của Đảng và thực tiễn phát triển của đất nước cũng như xu hướng vận động của thế giới. Vì vậy, việc bôi nhọ, xuyên tạc đường lối chính trị và công pháp thể chế chính trị là một trong những cái "dịch" mà "luận điệu thù địch" tập trung công phá, với các nội dung cơ bản: "1- Bài xích, phủ nhận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 2- Cò xúy đa nguyên chính trị, đòi "tam quyền phân lập", vu khống chế độ toàn trị, dựng lên và thổi phồng "lỗi hệ thống"... nhằm xóa bỏ thể chế hiện tồn; 3 - Tàn đương và cái gọi là "khuyến nghị" thực thi phát triển "xã hội dân sự"; 4 - Lợi dụng việc sửa đổi Hiến pháp và các luật nhằm làm sai lệch những vấn đề cơ bản nhất về chế độ sở hữu, về quyền con người, quyền dân tộc,..."⁴¹. Tất cả những điều đó nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp đến là thủ tiêu nền tảng tư tưởng mà Đảng đã xác định.

Để đấu tranh với vấn đề nêu trên, bên cạnh

các bài viết tuyên truyền, phổ biến, công trình nghiên cứu sâu về nội dung cụ thể (kinh tế, chính trị, văn hóa, con người, an ninh và quốc phòng...) trong đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng, thì các bài viết, công trình nghiên cứu về tổng kết thực tiễn cũng có ý nghĩa quan trọng. Những bài viết, công trình nghiên cứu này, một mặt, có ý nghĩa tổng kết quá trình triển khai thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng trong thực tiễn, cung cấp luận cứ từ thực tiễn để Đảng hoạch định đường lối, nghị quyết trong thời gian tiếp theo; mặt khác, tổng kết kết quả đạt được để làm cơ sở "soi rọi cho sự đúng đắn trong đường lối lãnh đạo, quan điểm phát triển đất nước của Đảng", từ đó khẳng định sự lựa chọn đúng đắn về nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hiện nay, chuyên mục "Kinh nghiệm - Thực tiễn" xuất hiện đều đặn trên Tạp chí. Tuy nhiên, cần thẳng thắn thừa nhận rằng, có những bài viết vẫn còn dừng lại ở dạng báo cáo kết quả hoạt động hơn là bài báo nghiên cứu khoa học. Từ đó, "tính chất thông tin, cò vũ, tuyên truyền lẫn át tính phát hiện, phản biện, tranh luận khoa học".

- Tạp chí chưa xuất bản tạp chí điện tử và sự tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Chính trị khu vực II hầu như chưa có. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, sự bùng nổ của thông tin, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những tiện ích trên không gian mạng để đẩy mạnh âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình", tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Các thế lực thù địch đã và đang tung lên mạng Internet "mớ hỗn độn lý luận", cho rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, không còn phù hợp với bối cảnh phát triển hiện nay, qua đó phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đấu tranh trên không gian mạng với ưu thế vượt trội về sự nhanh nhạy cũng như khối lượng thông tin và mang lại hiệu quả cao. Trong khi đó, Tạp chí Khoa học chính trị chưa có phiên bản điện tử. Điều này cũng phần nào làm giảm vai trò của Tạp chí Khoa học chính trị đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0, “thế giới phẳng nhưng những diễn ra trên đó lại không phẳng”. Bởi vì, với phiên bản điện tử, Tạp chí Khoa học chính trị có thể thường xuyên cập nhật các thông tin, đăng tải những bài viết, công trình nghiên cứu chuyên sâu, kịp thời vạch trần những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, đi ngược lại với lợi ích dân tộc và sự phát triển của cách mạng.

3. Một số kiến nghị nâng cao vai trò của Tạp chí Khoa học chính trị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quan điểm của Đảng trong Nghị quyết số 35 là tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Trong vai trò là cơ quan tuyên truyền, tổ chức nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, Tạp chí Khoa học chính trị cần xác định nâng cao hiệu quả đóng góp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Để làm tốt hơn nhiệm vụ quan trọng này, vấn đề cơ bản là nâng cao chất lượng nghiên cứu của Tạp chí nói chung, chất lượng của các bài viết, công trình nghiên cứu về tư tưởng, lý luận của Đảng nói riêng. Ở đây, tác giả đưa ra *một số kiến nghị trên cơ sở các hạn chế nêu trên*. Cụ thể:

Một là, Tạp chí cần thường xuyên đăng tải những bài viết, công trình nghiên cứu chuyên sâu nhằm đấu tranh trực diện với các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Như trên đã đề cập, việc đăng tải khá nhiều bài viết mang tính chất thông tin, tuyên truyền đã vô tình thu hẹp “diện tích đất trên tạp chí” phục vụ cho việc đăng tải các công trình nghiên cứu

lý luận chuyên sâu, trong đó có các công trình nghiên cứu chuyên sâu về nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, một số bài viết có dung lượng số trang hạn chế, dẫn đến bài viết trở nên giống báo cáo tóm tắt nghiên cứu.

Vì vậy, Tạp chí Khoa học chính trị cần đổi mới theo hướng cân đối số lượng thích hợp giữa bài viết có tính chất thông tin, tuyên truyền với các bài viết nghiên cứu chuyên sâu. Tạp chí không nên chạy theo số lượng bài đăng trên mỗi số để bảo đảm số trang phù hợp của mỗi bài đăng. Tạp chí cần duy trì thường xuyên chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Xét đến cùng, tuyên truyền quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên, việc duy trì thường xuyên chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” giúp Tạp chí chủ động hơn trong việc đặt bài các nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn. Cùng với đó, việc đặt bài sẽ bảo đảm về chất lượng và nội dung tuyên truyền, đấu tranh, với các luận điểm sắc sảo, có tính chiến đấu cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn thuyết phục. Cụ thể là, nội dung các bài viết, công trình nghiên cứu cần chú trọng vào những vấn đề “nóng” mà các thế lực thù địch thường lợi dụng để xuyên tạc, chống phá: nhân quyền, tự do ngôn luận, vai trò lãnh đạo của Đảng, tư tưởng, lý luận...

Hai là, Tạp chí cần tìm ra những vấn đề thực tiễn nổi bật để tiến hành đặt bài các nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý, nhà hoạt động thực tiễn theo hướng tổng kết. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, thực tiễn là cơ sở, động lực của nhận thức. Mọi lý luận phải thông qua thực tiễn để kiểm chứng. Thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý của lý luận. Do vậy, Tạp chí cần quan tâm đặt những bài viết theo hướng tổng kết thực tiễn thực sự khách quan, khoa học, có tính khái quát sâu sắc, để minh chứng cho sự đúng đắn trong đường lối, quan điểm lãnh đạo của Đảng; góp phần tích cực vào việc làm giàu thêm trí thức lý luận, củng cố và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh đó, cần khắc phục tình trạng bài viết tổng kết thực tiễn có nội dung như báo cáo tổng kết của đơn vị, cơ quan... Về vấn đề này, khi đặt bài với nội dung đã được xác định, Tạp chí nên thiết kế bố cục cơ bản của bài viết, trong đó nhấn mạnh những nội dung trọng tâm. Đồng thời, cần bảo đảm về mặt thời gian để người viết có thể tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu sâu vấn đề. Bởi vì, các nhà hoạt động thực tiễn, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý, còn phải giải quyết công việc được giao. Trong các bài viết tổng kết thực tiễn nếu được bảo đảm về mặt khoa học, các bám ý, khuyến nghị chính sách là nội dung vô cùng quan trọng, có tính khả thi cao. Tất cả sẽ trở thành cơ sở, luận cứ góp phần quan trọng vào hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ba là, Tạp chí cần có kế hoạch xuất bản tạp chí điện tử, hoặc từng bước tích hợp rõ nét hơn lĩnh vực hoạt động của Tạp chí trên Cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực II. Việc áp dụng khoa học và công nghệ trở thành một trong những điều kiện tiên quyết bảo đảm cho sự phát triển xã hội về mọi mặt. Để đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ đầu tư, phân bổ những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Tạp chí cần có kế hoạch xuất bản tạp chí điện tử, hoặc từng bước tích hợp hoạt động trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Chính trị khu vực II. Xuất bản tạp chí điện tử, một mặt, tận dụng sự nhanh nhạy, đa chiều và khối lượng thông tin trên nền tảng công nghệ số để đáp trả nhanh chóng đối với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; mặt khác, kết hợp với hiệu quả lâu dài của tạp chí in nhằm nâng cao vai trò của Tạp chí Khoa học chính trị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngoài ra, Tạp chí cần phối hợp chặt chẽ với Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của Học viện Chính trị khu vực II để đẩy mạnh đăng tải các bài viết liên quan đến đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được đăng

báo khác đăng tải trong chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng” trên Cổng thông tin điện tử của Học viện.

4. Kết luận

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã xác định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Tổng kết quá trình lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta tiếp tục khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Đây là luận điểm đặc biệt quan trọng, được tổng kết từ thực tiễn phong phú, sinh động qua gần một thế kỷ lãnh đạo cách mạng của Đảng; là sự khẳng định nguồn gốc sâu xa về mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng được lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, chỉ lối.

Nền tảng tư tưởng mà Đảng ta đã xác định không gì lay chuyển. Công tác tư tưởng, lý luận, trong đó có vai trò của lực lượng báo chí, tiếp tục đảm trách sứ mệnh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Để hướng tới mục tiêu “nâng cao hiệu quả đóng góp cho công tác tư tưởng, lý luận của Đảng”, Tạp chí Khoa học chính trị cần đổi mới trên nhiều phương diện, cả về nội dung, hình thức, chất lượng, quy mô và quy trình thực hiện. Tạp chí cần nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của mình trong tổng thể công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận của Đảng nói chung, nhiệm vụ bảo vệ sự vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng. □

(1) (2) Nhị Lê, *Cuộc đấu tranh tư tưởng. lý luận tất yếu lâu dài và không khoan nhượng hiện nay*, Tạp chí Cộng sản số 919 (tháng 5/2019), tr.39 và 40

(3) (4) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr 186 và 201